



TP. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ Đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ ba, HĐND Thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HĐND, ngày 19/11/2021 về việc tổ chức họp tổ đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, đóng góp văn bản trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX.

Từ ngày 29/11/2021 đến 02/11/2021 các tổ đại biểu HĐND Thành phố thảo luận và đóng góp ý kiến như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI NĂM 2021

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 bùng phát đợt 3 và đợt 4 tại nhiều Tỉnh, Thành phố. Với diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống sinh hoạt của người dân.

Vận dụng các kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh. UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hoá thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ từng tháng, từng quý, đặc biệt định kỳ hàng tuần đối với đầu tư công và hàng ngày đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Điều này tạo được sự tin tưởng và đoàn kết toàn dân trong công tác phòng chống dịch, an tâm khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực trên địa bàn Thành phố. Qua các buổi họp Tổ các đại biểu, cử tri có một số ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực Kinh tế

1.1. Nông nghiệp, kinh tế hợp tác

Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán trên địa bàn còn hoạt động ở mức độ trung bình, chưa phát huy hết tiềm năng. Đề nghị UBND Thành phố tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo điều hành trong thực hiện cơ chế và có chính sách hỗ trợ để các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.

1.2. Đầu tư xây dựng

Công tác quy hoạch các công trình, dự án bám sát quy hoạch chung của Thành phố phù hợp với tình hình thực tế, các địa phương tăng cường công tác

thông tin, phổ biến các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt đến người dân được biết để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở đảm bảo theo quy định.

2. Lĩnh vực Văn hóa xã hội

Lĩnh vực vệ sinh môi trường: chỉ tiêu thu gom rác năm 2022 tăng so với năm 2021 thì khó có thể đạt, cần có giải pháp cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, và có phương án thu gom rác ở các tuyến đường nhỏ, xe thu gom không vào được để đạt chỉ tiêu đề ra.

II. Đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND Thành phố trình tại kỳ họp

Đề nghị thay đổi câu phương châm: thanh niên thành phố Cao Lãnh “Đi làm thuê, về làm chủ” bằng phương châm mới nhằm tạo sự chuyển biến mới trong giai đoạn 2021-2025. Bổ sung các chính sách, chế độ ưu tiên cho lực lượng bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

III. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU QUAN TÂM

1. Về lĩnh vực nông nghiệp đô thị nên có giải pháp tuyên truyền, tập huấn sâu rộng trong nhân dân. Thường xuyên tổ chức các hội thảo, tuyên truyền kiến thức chuyên môn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

2. Tuyến bờ kè sông Hồ Cú (phía dưới bên đò Tân Thuận Đông - Hòa An) đang thi công nhưng làm ảnh hưởng gây nứt tường nhà những hộ dân sống xung quanh khu vực thi công. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại.

4. Đề nghị thông tin tiến độ đề án lên phường của xã Mỹ Trà, xã Mỹ Tân.

5. Chỉ tiêu về đưa lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài năm 2022 so với năm 2021 cao hơn, nhưng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, năm 2022 khó có thể đạt đủ chỉ tiêu đặt ra. Cần có những giải pháp cụ thể để đạt chỉ tiêu đề ra.

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 cao hơn năm 2021, nhưng tình hình dịch bệnh nên khó có thể mở các lớp đào tạo nghề cho lao động. Cần có những giải pháp cụ thể hoặc hình thức đào tạo mới phù hợp với tình hình thực tế để đạt chỉ tiêu đề ra.

7. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra các cơ sở thu mua, chế biến xoài phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nếu vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

8. Về giáo dục và đào tạo: cần tăng cường, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến với mô hình “sóng và máy tính cho em” để tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được học đảm bảo. Cần có biện pháp quản lý việc sử dụng thiết bị học không đúng mục đích, và có phương án để cho các em học trực tiếp vì hiện nay phương pháp học trực tuyến chưa hiệu quả, không đảm bảo chất lượng dạy và học.

Trên đây là tổng hợp những ý kiến thảo luận tại các Tổ trước kỳ họp lần thứ ba, HĐND Thành phố./.

THƯ KÝ KỲ HỌP